

ข่าวหนังสือพิมพ์ (3)

หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ วัน เดือน ปี 14 ก.ค. 2563 หน้า 5 เรื่อง ก๊าซธรรมชาติ

สนพ.ชง 2 แผน รื้อก๊าซเสรี ปูทางปตท.รับซื้อรายเดียว

กรุงเทพธุรกิจ ● สนพ. เตรียมชง กบง. เดือน ก.ค. นี้ เคาะแผนรื้อโครงสร้างกิจการก๊าซเสรี เปิด 2 ทางเลือก ยืด 3 สเตป กพช. หรือ ให้ ปตท. เป็นผู้รับซื้อก๊าซเพียงรายเดียว ด้าน กฟผ. ขอนำเข้าแอลเอ็นจีเพิ่ม 4 แสนตันปลายปี 63

แหล่งข่าวกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ซึ่งได้จัดทำแผนปรับโครงสร้างการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติใหม่เสรีจรีเรียบร้อยแล้ว และอยู่ในขั้นตอนนัดหมายเพื่อจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ที่มีนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน พิจารณาอนุมัติหลักการ

เบื้องต้น สนพ. เตรียมไว้ 2 ทางเลือกหลัก คือ แนวทางที่ 1 การเปิดให้แข่งขันกันแบบเสรีทั้งหมด ยึดตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เดิมที่เคยอนุมัติกรอบดำเนินการ 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 กำหนดให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ทดสอบนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) รูปแบบ Spot 2 ลำ ปริมาณรวม 1.3 แสนตัน เพื่อมาใช้เป็นเชื้อเพลิงให้โรงไฟฟ้าของกฟผ. ระยะที่ 2 คือ พิจารณาออกใบอนุญาตให้ภาคเอกชน ปัจจุบัน ดำเนินการระยะที่ 1 และ 2 แล้ว เหลือระยะที่ 3 คือ เปิดให้เอกชน นำเข้าก๊าซฯ ได้จริง และแนวทางที่ 2 การกำหนดให้บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT เป็นผู้รับซื้อก๊าซเพียงรายเดียว

ภายใต้รูปแบบ Enhanced Single-Buyer Model (ESB) คล้ายกับธุรกิจไฟฟ้าที่ กฟผ. เป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าเพียงรายเดียว แต่ในส่วนของธุรกิจก๊าซ จะเปิดให้เอกชนที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ (Shipper) รายใหม่ ดำเนินจัดหาก๊าซเพื่อประมูลแข่งขันให้ได้ราคาที่ดีที่สุดเพื่อขายก๊าซให้กับ ปตท. เพียงรายเดียว

ดังนั้น หาก กบง. เคาะเลือกหลักการที่ชัดเจนแล้ว ก็จะนำเสนอขอความเห็นชอบจาก กพช. ต่อไป ส่วนสูตรราคาก๊าซ ทาง สนพ. ก็จะต้องไปหารือกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เพื่อปรับสูตรราคาก๊าซให้สอดคล้องกับนโยบายต่อไป

แหล่งข่าว กล่าวต่อว่า กฟผ. ยังส่งเรื่องมายังกระทรวงพลังงาน เพื่อขออนุมัตินำเข้า LNG เพิ่มเติมในช่วงปลายปี 63 ประมาณ 4 แสนตัน ซึ่งเป็นปริมาณส่วนที่เหลือจากการลงนามสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติหลัก หรือ สัญญา Global DCQ ระหว่าง กฟผ. และ ปตท. ที่ยืดหยุ่นให้ กฟผ. สามารถจัดหาและนำเข้าก๊าซฯ ได้เองในปริมาณ 1 ล้านตันต่อปี เพื่อป้อนให้กับโรงไฟฟ้าของ กฟผ. แต่จะนำเข้าได้ตามที่เสนอหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ กบง. และ กพช. ต่อไป รวมถึงทาง สนพ. และ ปตท. จะต้องไปพิจารณาด้วยว่า การนำเข้า LNG ดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดปัญหาไม่ใช้ก็ต้องจ่าย (Take or Pay) กับ ปตท. หรือไม่